

THƯ NGỎ

**Vận động hỗ trợ kinh phí để tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao
trên địa bàn xã Hương Hữu**

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, Công ty, doanh nghiệp
và các nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn xã Hương Hữu

Trong những năm qua, được sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND xã Hương Hữu, sự phối hợp của các tổ chức chính trị - xã hội, sự hưởng ứng của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, Công ty, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm cùng toàn thể nhân dân trong và ngoài địa phương đã đóng góp quỹ xây dựng phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn xã ngày càng lớn mạnh. Chính nhờ sự ủng hộ đó mà đã khơi dậy tinh thần thể dục, thể thao của địa phương góp phần nâng cao chất lượng và đạt nhiều thành tích cao trong quá trình thi đấu. Ủy ban nhân dân xã Hương Hữu xin trân trọng ghi nhận và cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân hảo đã ủng hộ cho phong trào thể dục, thể thao của xã nhà.

Thực hiện Kế hoạch Số: 179/KH-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban Nhân dân huyện Nam Đông “*Tổ chức giải Bóng đá truyền thống lần thứ XIX năm 2024*”. Nhằm huy động kinh phí để tổ chức cho Đoàn Vận động viên Bóng đá xã Hương Hữu sẽ tham gia giải Bóng đá nam truyền thống lần thứ XIX tại huyện Nam Đông, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và xã Hương Hữu nói riêng. UBND xã Hương Hữu kêu gọi các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, Công ty, doanh nghiệp và các nhà hảo tâm, cán bộ và nhân dân trên địa bàn tiếp tục ủng hộ cả về vật chất và tinh thần. Sự tham gia đóng góp ủng hộ của quý vị là niềm động viên, cổ vũ to lớn đối với phong trào thể dục thể thao tại địa phương.

Sự ủng hộ của quý vị xin gửi về:

- Ủng hộ trực tiếp: Trưởng đoàn ông Kiên Văn Vinh – Công chức VHHTT xã Hương Hữu.

- Ủng hộ chuyển khoản qua Ngân hàng: Số tài khoản 4007205021400 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) Chi nhánh huyện Nam Đông, chủ tài khoản Hồ Thị Hồng - Thủ quỹ UBND xã Hương Hữu; số điện thoại: 0972045731.

Sự đóng góp của quý vị chúng tôi luôn trân trọng và cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Quang Tuấn